

ข้อตกลงของ Adobe Stock Contributor

ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับข้อกำหนดการใช้งานทั่วไปของ Adobe

มีผลบังคับใช้ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2024 แทนที่ฉบับก่อนหน้าทั้งหมด

ข้อกำหนดเพิ่มเติมเหล่านี้จะผนวกรวมเข้ากับข้อกำหนดการใช้งานทั่วไปของ Adobe ("**ข้อกำหนดทั่วไป**") โดยการอ้างอิง ซึ่งมีอยู่ที่ www.adobe.com/go/terms_th และมีผลใช้บังคับกับการใช้บริการ Adobe Stock ของคุณเกี่ยวกับการอัปโหลดหรือการส่งผลงานใดๆ ไปยัง Adobe Stock ยกเว้นกรณีที่คุณเป็นผู้อยู่อาศัยในเยอรมนี ข้อกำหนดที่ https://www.adobe.com/go/contributorterms_de จะมีผลใช้บังคับ ข้อกำหนดเพิ่มเติมเหล่านี้จะมีผลใช้บังคับกับเนื้อหา, รูปถ่าย, ภาพประกอบ, เวกเตอร์, รูปภาพ, เหมเพลต, ทรัพย์สิน 3D, วิดีโอ และงานภาพหรือกราฟิกอื่นๆ ทั้งหมด (โดยรวมกันและรวมถึงคำสำคัญ คำอธิบาย เครดิต และคำบรรยายภาพที่เกี่ยวข้องทั้งหมด) ซึ่งคุณส่งให้กับเราหรืออัปโหลดไปยังเว็บไซต์ภายใต้ข้อกำหนดเพิ่มเติมเหล่านี้หรือฉบับอื่นใดก่อนหน้าของข้อกำหนดเพิ่มเติมดังกล่าว ("**ผลงาน**") ข้อกำหนดเพิ่มเติมเหล่านี้และข้อกำหนดทั่วไปจะเรียกรวมกันว่า "**ข้อกำหนด**" คำที่อยู่ใต้เครื่องหมายอัฒภาคซึ่งไม่ได้ให้คำจำกัดความไว้ที่นี่จะมีความหมายเหมือนกับคำที่ให้คำจำกัดความไว้ในข้อกำหนดทั่วไป "**เว็บไซต์**" หมายถึง เว็บไซต์และแอปพลิเคชันของเราที่อำนวยความสะดวกในการเข้าถึงเว็บไซต์เหล่านี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง contributor.stock.adobe.com, fotolia.com, stock.adobe.com และ adobe.com หากคุณส่งผลงานในนามของเจ้าของลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวข้อง ก็เท่ากับคุณรับรองและรับประกันว่าคุณมีอำนาจหน้าที่ในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าเจ้าของลิขสิทธิ์ดังกล่าวปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้ตามที่จำเป็น และจะดำเนินการตรวจสอบให้แน่ใจเช่นนั้น หากคุณส่งผลงานในนามของนิติบุคคล ข้อกำหนดเหล่านี้ก็จะมีผลใช้บังคับกับนิติบุคคลดังกล่าวและบริษัทในเครือ ในกรณีเช่นนี้ คุณรับรองและรับประกันว่าคุณมีอำนาจหน้าที่ในการผูกพันนิติบุคคลดังกล่าวตามข้อกำหนดเหล่านี้

1. การอนุญาตให้ใช้สิทธิสำหรับ Adobe คุณให้เราได้รับการอนุญาตให้ใช้สิทธิที่ไม่ใช่สิทธิแต่เพียงผู้เดียว มีผลใช้ได้ทั่วโลก ไม่จำกัดระยะเวลา มีการชำระเงินเต็มจำนวน และไม่มีคาสีทธิในการใช้ ทำซ้ำ แสดงต่อสาธารณะ ดำเนินการต่อสาธารณะ แจกจ่าย ทำดัชนี แพล และดัดแปลงแก้ไขผลงานเพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานเว็บไซต์ การนำเสนอ แจกจ่าย ทำการตลาด ส่งเสริมการขาย และอนุญาตให้ใช้สิทธิในผลงานแก่ผู้ใช้ การพัฒนาคุณลักษณะและบริการใหม่ๆ การเก็บผลงานแบบถาวร และการคุ้มครองผลงาน เราอาจใช้ผลงานเพื่อวัตถุประสงค์ในการทำการตลาดและส่งเสริมการขายผลงานของคุณ เว็บไซต์ ธุรกิจของเรา รวมทั้งผลิตภัณฑ์และบริการอื่นๆ ของเรา ซึ่งในกรณีเช่นนี้ คุณให้เราได้รับการอนุญาตให้ใช้สิทธิที่ไม่ใช่สิทธิแต่เพียงผู้เดียว มีผลใช้ได้ทั่วโลก มีการชำระเงินเต็มจำนวน และไม่มีคาสีทธิในการใช้ ทำซ้ำ แสดงต่อสาธารณะ แจกจ่าย ดัดแปลงแก้ไข ดำเนินการต่อสาธารณะ และแปลผลงานได้ตามที่ต้องการ และเราอาจจ่ายค่าตอบแทนให้กับคุณตามดุลพินิจของเราตามที่อธิบายไว้ในข้อ 5 (การชำระเงิน) ด้านล่าง คุณยังให้สิทธิแก่เรา แต่ไม่ใช่หน้าที่ ในการใช้ชื่อที่แสดง เครื่องหมายการค้า และชื่อทางการค้าของคุณโดยเกี่ยวข้องกับกิจกรรมการตลาดและการส่งเสริมการขายของเราและการอนุญาตให้ใช้สิทธิของเราในผลงานภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้

2. การอนุญาตให้ใช้สิทธิสำหรับผู้ใช้ คุณให้เราได้รับการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการอนุญาตให้ใช้สิทธิช่วงต่อไปสำหรับสิทธิของเราในการใช้ ทำซ้ำ แสดงต่อสาธารณะ แจกจ่าย ดัดแปลงแก้ไข ดำเนินการต่อสาธารณะ และแปลผลงาน ในลักษณะที่ไม่ใช่สิทธิแต่เพียงผู้เดียว มีผลใช้ได้ทั่วโลก และไม่มีจำกัดระยะเวลาในสื่อหรือการแสดงรูปร่างใดๆ เราอาจอนุญาตให้ใช้สิทธิช่วงสำหรับผลงานตามข้อตกลงที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างเรากับผู้ใช้ ("**ข้อตกลงสำหรับผู้ใช้**") การอนุญาตให้ใช้สิทธิแก่ผู้ใช้อาจรวมถึงสิทธิในการดัดแปลงแก้ไขและสร้างงานลิขสิทธิ์สืบเนื่องโดยอาศัยผลงาน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสิทธิในการขายหรือแจกจ่ายเพื่อขายผลงานหรือการทำซ้ำผลงานใดๆ หากมีการผนวกรวมร่วมกับหรือลงบนรายการสินค้าใดๆ หรืองานสร้างสรรค์อื่นๆ ในสื่อหรือรูปแบบใดๆ ที่มีอยู่ในตอนนี้หรือเป็นที่รู้จักหลังจากนี้ โดยมีเงื่อนไขว่าการใช้งานที่ได้รับการดัดแปลงแก้ไขโดยผู้ใช้ดังกล่าวจะต้องจำกัดไว้เฉพาะการใช้งานในแบบเดียวกันกับที่ได้รับอนุญาตสำหรับผลงานดั้งเดิม เพื่อความชัดเจน เราอาจอนุญาตให้ผู้ใช้และบุคคลภายนอกที่ได้รับอนุญาตอื่นๆ (ตัวอย่างเช่น โดยไม่จำกัดเพียงที่ปรึกษาด้านการตลาดหรือผู้ให้บริการ) ทำการโพสต์หรือแบ่งปันผลงานลงบนโซเชียลมีเดียหรือเว็บไซต์อื่นๆ ของบุคคลภายนอก โดยอยู่ภายใต้ข้อกำหนดใดๆ ที่ข้อตกลงสำหรับผู้ใช้กำหนดไว้ เราเสนอโปรแกรมของส่วนต่อประสานโปรแกรมประยุกต์ (Application Program Interface หรือ "API") ซึ่งทำให้พันธมิตรของเราสามารถจัดแสดงผลงานและอำนวยความสะดวกในการขายผลงานได้

3. สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

3.1 สิทธิใน IP คุณรับรองและรับประกันว่าคุณเป็นเจ้าของสิทธิ กรรมสิทธิ์ และผลประโยชน์ทั้งหมดในผลงาน รวมถึงลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร สิทธิความเป็นส่วนตัว สิทธิในชื่อเสียง ธรรมสิทธิ และสิทธิที่เป็นกรรมสิทธิ์อื่นๆ ทั้งหมด (เรียกรวมกันว่า "**สิทธิใน IP**") หรือมีสิทธิและการอนุญาตให้ใช้สิทธิที่จำเป็นทั้งหมดในการให้การอนุญาตให้ใช้สิทธิแก่เราภายใต้ข้อกำหนด

เหล่านี้ คุณยังรับรองและรับประกันว่าผลงานจะไม่ละเมิดสิทธิใน IP ของผู้อื่น มีข้อมูลที่ทำให้เกิดการเข้าใจผิด หลอกลวง หรือเป็นเท็จ มีเนื้อหาใดๆ ที่ผิดกฎหมายหรือทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง หรือมีองค์ประกอบใดๆ ที่อาจขัดขวางหรือเป็นอันตรายต่อการทำงานของเว็บไซต์ ตลอดจนผลิตภัณฑ์ คุณสมบัติ หรือบริการของเรา คุณจะอัปโหลดผลงานใดๆ ที่ละเมิดหรือฝ่าฝืนสิทธิใน IP ของบุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ หรือเป็นการใส่ร้ายป้ายสี การหมิ่นประมาท หรือการทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงอื่นๆ ต่อบุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ คุณยังต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับ

3.2 หนังสือยินยอมให้สิทธิเผยแพร่ หากผลงานมีรูปภาพหรือลักษณะความเหมือนของบุคคลที่สามารถระบุตัวตนได้ เครื่องหมายการค้าหรือ โลโก้ หรือทรัพย์สินที่มีลักษณะเฉพาะบางอย่างซึ่งได้รับการคุ้มครองสิทธิใน IP คุณจะรับรองและรับประกันว่า (ก) คุณได้รับหนังสือยินยอมให้สิทธิเผยแพร่หรือข้อตกลงที่ถูกต้องและจำเป็นทั้งหมด ซึ่งมีความคล้ายคลึงกันในสาระสำคัญกับหนังสือยินยอมให้สิทธิเผยแพร่ภาพนายแบบ/นางแบบและหนังสือยินยอมจากเจ้าของสถานที่ฉบับมาตรฐานของเราสำหรับบุคคลแต่ละคนหรือทรัพย์สินแต่ละอย่าง ที่แสดงอยู่ในผลงาน และ (ข) คุณจะจัดหาสำเนาของหนังสือยินยอมหรือข้อตกลงดังกล่าวให้กับเราอย่างทันทางที่เมื่อเรามีคำขอ อย่างไรก็ตาม หากเราตกลงว่าคุณสามารถมีส่วนร่วมในการเก็บรวบรวมเนื้อหาบทความข่าวของเรา และคุณอัปโหลดผลงานที่กำหนดไว้ว่า "ใช้งานด้านบทความข่าวเท่านั้น" เราก็อาจยอมรับผลงานนั้นโดยไม่ต้องมีหนังสือยินยอมให้สิทธิเผยแพร่ภาพนายแบบ/นางแบบหรือหนังสือยินยอมจากเจ้าของสถานที่ โดยเป็นไปตามดุลพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวและอยู่ภายใต้แนวทางหรือข้อกำหนดใดๆ ของเรา สำหรับผลงานที่กำหนดไว้ว่า "ใช้งานด้านบทความข่าวเท่านั้น" คุณรับรองและรับประกันว่า (1) ผลงานดังกล่าวบรรยายถึงหัวข้อตามความเป็นจริง (2) คำสำคัญ คำอธิบาย เกร็ด และคำบรรยายภาพที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนั้นมีความถูกต้องแม่นยำ รวมทั้งไม่หลอกลวงและทำให้เกิดการเข้าใจผิด และ (3) ผลงานดังกล่าวไม่ได้รับการดัดแปลงแก้ไขในลักษณะที่จะเปลี่ยนแปลงบริบทหรือความสมบูรณ์ของงานข่าว คุณตกลงว่าเราสามารถใช้ในการกำหนดผลงานว่า "ใช้งานด้านบทความข่าวเท่านั้น" ในกรณีที่เราเห็นว่าเหมาะสม

4. ความเป็นเจ้าของและการใช้ผลงาน กรรมสิทธิ์หรือผลประโยชน์ในความเป็นเจ้าของในผลงานจะไม่มีกรณีโอนให้กับคุณ โดยเป็นผลมาจากข้อกำหนดเหล่านี้ เราจะอ้างสิทธิความเป็นเจ้าของใดๆ ในผลงาน ยกเว้นการอนุญาตให้ใช้สิทธิที่คุณให้ไว้ตามข้อกำหนดเหล่านี้ ทั้งเราและผู้ใช้ของเราที่ใช้ผลงานต่างก็มีสิทธิ แต่ไม่ได้มีหน้าที่ ในการระบุว่าคุณเป็นผู้สร้างสรรค์หรือแหล่งที่มาของผลงานในลักษณะที่เป็นธรรมเนียมปฏิบัติ คุณเข้าใจและตกลงว่าในการใช้ผลงานเชิงพาณิชย์ (ก) ผู้สร้างสรรค์จะไม่ได้รับเครดิตตามธรรมเนียมปฏิบัติในการใช้ผลงานดังกล่าว (ข) ผู้ใช้จะไม่มีหน้าที่ในการให้เครดิตแก่ผู้สร้างสรรค์ และ (ค) ผลงานอาจได้รับการดัดแปลงแก้ไขและนำไปใช้โดยเกี่ยวข้องกับประเด็นเนื้อหาใดๆ (เว้นแต่จะลบล้างการหรือผิดกฎหมาย) เพราะฉะนั้น คุณจึงสละสิทธิใดๆ ในการคัดค้านวิธีปฏิบัติทางธุรกิจทั่วไปเหล่านี้ อย่างไรก็ตาม ข้อตกลงสำหรับผู้ใช้จะไม่อนุญาตให้มีการใช้ผลงานเพื่อวัตถุประสงค์ที่ลบล้างการหรือผิดกฎหมาย นอกจากนี้ ข้อมูลเมตาอาจมีการปรับเปลี่ยน ลบ หรือเพิ่มโดยไม่มีคำขอใดๆ ต่อเรา หรือผู้จัดจำหน่ายหรือผู้ใช้ของเรา เราจะไม่รับผิดชอบจากการที่บุคคลภายนอกไม่ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของข้อตกลงสำหรับผู้ใช้หรือการใช้ในทางที่ผิดโดยบุคคลภายนอก คุณให้สิทธิแก่เราในการบังคับใช้สิทธิใน IP ของคุณต่อผู้ละเมิด แต่เราไม่ได้มีหน้าที่ที่จะต้องทำเช่นนั้น หากคุณเชื่อว่าผลงานของคุณได้ถูกนำไปใช้ในทางที่ผิด คุณก็ตกลงที่จะแจ้งให้เราทราบและไม่ดำเนินการใดๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเรา

5. การชำระเงิน

5.1 รายละเอียดการกำหนดราคาและการชำระเงิน เราจะชำระเงินให้กับคุณเฉพาะเท่าที่อธิบายไว้โดยชัดเจนในรายละเอียดการกำหนดราคาและการชำระเงินที่ https://helpx.adobe.com/th_th/stock/contributor/help/royalty-details.html (หรือหน้าหรือ URL ที่รับช่วงต่อ) (เรียกรวมกันว่า "รายละเอียดการกำหนดราคาและการชำระเงิน") สำหรับการขายการอนุญาตให้ใช้สิทธิในผลงาน หักด้วยการยกเลิก การส่งคืน และการคืนเงินใดๆ เราอาจแก้ไขรายละเอียดการกำหนดราคาและการชำระเงินเป็นระยะๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการปรับปรุงหมวดหมู่ของผลงาน การปรับปรุงข้อกำหนดการกำหนดราคาและการชำระเงิน และการพาคุณไปยังรายละเอียดการกำหนดราคาและการชำระเงินใหม่เพื่อให้ทราบข้อมูลการกำหนดราคาและการชำระเงิน คุณควรดูรายละเอียดการกำหนดราคาและการชำระเงินเป็นประจำ โดยการส่งหรืออัปโหลดผลงานต่อไปหรือการไม่ลบผลงาน ก็เท่ากับคุณตกลงตามรายละเอียดการกำหนดราคาและการชำระเงินใหม่ตามที่มีการแก้ไขเป็นระยะๆ คุณอาจกำหนดให้ผลงานเป็นเนื้อหาฟรี ซึ่งในกรณีเช่นนี้ เราก็อาจแจกจ่ายผลงานดังกล่าวโดยไม่มีคำขอหรือการชำระเงินให้กับคุณ หากคุณไม่ใช่เจ้าของลิขสิทธิ์ในผลงาน คุณจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการจ่ายค่าตอบแทนให้กับเจ้าของลิขสิทธิ์ดังกล่าวในกรณีที่เกี่ยวข้อง เราอาจใช้ผู้ประมวลผลการชำระเงินที่เป็นบุคคลภายนอก เช่น PayPal เพื่ออำนวยความสะดวกในการชำระเงินให้กับคุณ หากเราหรือพันธมิตรของเราเสนอผลงานของคุณในลักษณะของการส่งเสริมการขาย การทดลองใช้ การทดสอบ หรือในลักษณะที่ใส่ลายน้ำ เราก็จะไม่มีหน้าที่ในการชำระเงินในหัวข้อนี้

5.2 ภาษี คุณจะต้องรับผิดชอบในการกรอกแบบฟอร์มที่จำเป็นใดๆ ของ IRS เพื่อรับการชำระเงิน "บุคคลอเมริกัน" (ตามที่ IRS ให้คำจำกัดความไว้) จะต้องส่งแบบฟอร์ม W-9 ของ IRS ที่กรอกเรียบร้อยแล้วให้กับเรา "บุคคลต่างชาติ" (ตามที่ IRS ให้คำจำกัดความไว้) จะต้องส่งแบบฟอร์ม W-8 ของ IRS ที่กรอกเรียบร้อยแล้วให้กับเราเพื่อเรียกร้องให้มีการหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราที่ลดลงหรือขอยกเว้นจากการหักภาษี ณ ที่จ่ายในฐานะผู้อยู่อาศัยในต่างประเทศซึ่งสหรัฐอเมริกาทำสนธิสัญญาภาษีเงินได้ไว้ด้วย หากค่าธรรมเนียมใดๆ ที่ต้องชำระให้กับคุณจะต้องมีการหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือภาษีอื่นๆ ที่หน่วยงานจัดเก็บภาษีใดๆ มีการเรียกเก็บ ณ แหล่งที่มา เราก็จะหักภาษีดังกล่าวออกจากค่าธรรมเนียมที่ต้องชำระให้กับคุณ เราจะใช้ความพยายามตามสมควรเพื่อให้

คุณได้รับสำเนาของใบเสร็จรับเงินที่เป็นทางการซึ่งครอบคลุมการชำระภาษีดังกล่าว หากมีสำเนาเช่นนั้น เราจะให้ความร่วมมือกับคุณตามสมควรเพื่อขอรับสิทธิประโยชน์ของสนธิสัญญาภาษีใดๆ ที่ใช้บังคับเกี่ยวกับภาษีดังกล่าว

6. การจัดการผลงานและบัญชี

6.1 ข้อกำหนดสำหรับผลงาน คุณจะ (ก) ส่งมอบผลงานในรูปแบบและผ่านทางวิธีการส่งมอบที่เราร้องขอ และ (ข) ส่งผลงานตามแนวทางและขั้นตอนซึ่งอธิบายไว้ที่ https://helpx.adobe.com/th_th/stock/contributor/user-guide.html (หรือหน้าหรือ URL ที่รับช่วงต่อซึ่งเรากำหนดไว้) หรือตามที่เราให้ไว้กับคุณ (เรียกรวมกันว่า "แนวทาง" ซึ่งผนวกรวมเข้ากับข้อกำหนดเหล่านี้ในที่นี้โดยการอ้างอิง) หากเราลบผลงานของคุณเนื่องจากการฝ่าฝืนข้อกำหนดเหล่านี้ เราก็จะใช้ความพยายามตามสมควรเพื่อแจ้งให้คุณทราบถึงการตัดสินใจของเราผ่านทางพอร์ทัลเจ้าของผลงานหรือที่อยู่อีเมลที่คุณได้ให้ไว้กับเรา หากคุณเชื่อว่าผลงานของคุณได้ถูกลบออกโดยเกิดข้อผิดพลาด คุณสามารถยื่นขอทบทวนโดยการทำตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในการสื่อสารที่เรามีต่อคุณหรือตามที่อยู่อธิบายไว้ที่ https://helpx.adobe.com/th_th/stock/contributor/help/submission-guidelines.html (หรือหน้าหรือ URL ที่รับช่วงต่อซึ่งเรากำหนดไว้)

6.2 การจัดการผลงาน คุณสามารถลบผลงานใดๆ ออกจากเว็บไซต์เมื่อใดก็ได้ แต่มีเงื่อนไขว่าคุณจะต้องไม่ลบผลงานมากกว่า 100 รายการหรือจำนวน 10% ของผลงาน ขึ้นอยู่กับว่าจำนวนใดจะมากกว่ากัน ในระยะเวลา 90 วันใดๆ โดยไม่ต้องมีการบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรให้ Adobe ทราบล่วงหน้าเป็นเวลา 90 วัน เราสามารถลบผลงานหรือบัญชีของคุณตามดุลพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวโดยไม่ต้องมีการบอกกล่าวให้ทราบล่วงหน้า

6.3 บัญชีเจ้าของผลงาน เราสามารถปฏิเสธที่จะสร้างบัญชีหรือปิดบัญชีใดๆ ที่มีอยู่เนื่องจากการไม่ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้ การฝ่าฝืนข้อกำหนดเหล่านี้หรือข้อตกลงอื่นใดที่คุณมีกับเรา หรือเพื่อความสะดวกของเรา หากเราปิดบัญชีเจ้าของผลงานของคุณเนื่องจากการฝ่าฝืนข้อกำหนดเหล่านี้ เราก็จะใช้ความพยายามตามสมควรเพื่อแจ้งให้คุณทราบถึงการตัดสินใจของเราผ่านทางพอร์ทัลเจ้าของผลงานหรือที่อยู่อีเมลที่คุณได้ให้ไว้กับเรา หากคุณเชื่อว่าบัญชีเจ้าของผลงานของคุณถูกลบออกโดยเกิดข้อผิดพลาด คุณสามารถยื่นขอทบทวนโดยการทำตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในการสื่อสารที่เรามีต่อคุณหรือตามที่อยู่อธิบายไว้ที่ https://helpx.adobe.com/th_th/stock/contributor/help/submission-guidelines.html (หรือหน้าหรือ URL ที่รับช่วงต่อซึ่งเรากำหนดไว้)

7. หน้าที่ในการชดเชยค่าเสียหาย โดยไม่เป็นการจำกัดหน้าที่ของคุณในข้อกำหนดทั่วไป คุณจะชดเชยค่าเสียหายให้กับเรา รวมทั้งบริษัทสาขา บริษัทในเครือ เจ้าหน้าที่ ตัวแทน พนักงาน พันธมิตร ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ และผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิของเรา (รวมถึงผู้ใช้) จากการเรียกร้องสิทธิ ข้อเรียกร้อง การสูญเสีย หรือค่าเสียหายใดๆ รวมถึงค่าทนายความตามสมควร ซึ่งเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับผลงานหรือเนื้อหาอื่นๆ ที่คุณส่งให้给我们 การใช้เว็บไซต์ของคุณ หรือการที่คุณฝ่าฝืนข้อกำหนดเหล่านี้ เรามีสิทธิที่จะควบคุมการต่อสู้คดีจากการเรียกร้องสิทธิ การดำเนินคดี หรือประเด็นใดๆ ที่คุณต้องชดเชยค่าเสียหายให้ โดยใช้ทนายความที่เราเลือกเอง คุณจะให้ความร่วมมือกับเราอย่างเต็มที่ในการต่อสู้คดีจากการเรียกร้องสิทธิ การดำเนินคดี หรือประเด็นใดๆ ดังกล่าว จำนวนเงินใดๆ ที่เป็นหรืออาจเป็นหนี้ต่อคุณภายใต้ข้อ 5 (การชำระเงิน) ชำงต้นก็อาจถูกหักกลบลบหนี้และเหลือจำนวนน้อยลงด้วยจำนวนเงินใดๆ ที่คุณเป็นหนี้ตามหน้าที่ในการชดเชยค่าเสียหายของคุณในที่นี้ โดยไม่ต้องมีการเรียกร้องหรือการบอกกล่าวให้คุณทราบ

8. การบอกเลิกและข้อกำหนดที่ยังคงมีผลบังคับใช้ต่อไป

8.1 การบอกเลิก เราสามารถบอกเลิกข้อกำหนดเพิ่มเติมเหล่านี้ ลบผลงานใดๆ หรือระงับบัญชีของคุณ โดยไม่ต้องมีการบอกกล่าวให้ทราบล่วงหน้า เราจะไม่มีหน้าที่ในการชำระเงินต่อคุณหากเราบอกเลิกข้อกำหนดเพิ่มเติมเหล่านี้โดยมีเหตุให้บอกเลิกตัวอย่างเช่น คุณไม่สามารถดาวน์โหลดเนื้อหาของ Adobe Stock เพื่อวัตถุประสงค์หลักในการเพิ่มจำนวนการดาวน์โหลดเนื้อหาแบบปลอมๆ โดยเจ้าของผลงานนั้นๆ หรือเพื่อวัตถุประสงค์หลักในการทำให้เกิดการชำระเงินแบบปลอมๆ คุณสามารถบอกเลิกข้อกำหนดเพิ่มเติมเหล่านี้เมื่อใดก็ได้โดยการบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรให้เราทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 90 วันผ่านทางอีเมลไปที่ contributor-support@adobe.com เราจะใช้ความพยายามตามสมควรเพื่อให้ผลงานใดๆ ที่คุณได้ลบออกจากเว็บไซต์นั้นมีการถูกลบออกจากเว็บไซต์ของบริษัทในเครือใดๆ ของเรา (รวมถึงเว็บไซต์ที่ใช้แบรนด์ร่วมกัน) ภายในเวลา 60 วันหลังจากการลบผลงานออกจากเว็บไซต์ ก่อนที่จะมีการบอกเลิกข้อกำหนดเพิ่มเติมเหล่านี้หรือการลบผลงานออกจากเว็บไซต์ของบริษัทในเครือใดๆ ของเรา ผู้ใช้ของเราก็อาจยังคงได้รับการอนุญาตให้ใช้สิทธิใหม่ในผลงานต่อไป

8.2 ผลของการบอกเลิก ข้อกำหนดที่ยังคงมีผลบังคับใช้ต่อไป หลังจากการบอกเลิกข้อกำหนดเพิ่มเติมเหล่านี้ เราก็อาจยังคงใช้ผลงานต่อไปเฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บถาวรและการอ้างอิงภายในองค์กรหรือตามที่ระบุไว้ในข้อ 8.2 นี้ (ผลของการบอกเลิก ข้อกำหนดที่ยังคงมีผลบังคับใช้ต่อไป) ข้อ 3 (สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา), 4 (ความเป็นเจ้าของและการใช้ผลงาน), 5.1 (รายละเอียดการกำหนดราคาและการชำระเงิน) (หาก Adobe มีหน้าที่ในการชำระเงินใดๆ), 5.2 (ภาษี), 7 (หน้าที่ในการชดเชยค่าเสียหาย), 8 (การบอกเลิกและข้อกำหนดที่ยังคงมีผลบังคับใช้ต่อไป) และ 9.1 (ความสัมพันธ์) จะยังคงมีผลบังคับใช้ต่อไปภายหลังการบอกเลิกข้อกำหนดเพิ่มเติมเหล่านี้ การอนุญาตให้ใช้สิทธิใดๆ ในผลงานที่ให้ไว้กับผู้ใช้ของเราหรือกับเราก่อนการลบ

ผลงานดังกล่าวออกจากเว็บไซต์หรือก่อนวันที่บอกเลิกข้อกำหนดเพิ่มเติมเหล่านี้ก็จะยังคงมีผลบังคับใช้ต่อไป นอกจากนี้ ผู้ใช้ที่มีข้อตกลงสำหรับผู้ใช้งานอนุญาตให้พวกเขาให้การอนุญาตให้ใช้สิทธิและครอบครองผลงานในเวอร์ชันของ Comp (เช่น การแสดงตัวอย่าง) ก็จะสามารถแปลงการอนุญาตให้ใช้สิทธิดังกล่าวต่อไปให้เป็นการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการใช้งาน เราจะชำระเงินตามที่ระบุไว้ในข้อ 5 (การชำระเงิน) สำหรับค่าธรรมเนียมการอนุญาตให้ใช้สิทธิใดๆ ที่เราได้รับเกี่ยวกับผลงานภายหลังการบอกเลิกข้อกำหนดเพิ่มเติมเหล่านี้

9. ข้อกำหนดทั่วไป

9.1 ความสัมพันธ์ หากคุณอาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา คุณจะมีความสัมพันธ์กับ Adobe Inc. ซึ่งเป็นบริษัทของสหรัฐอเมริกา หากคุณอาศัยอยู่นอกสหรัฐอเมริกา คุณจะมีความสัมพันธ์กับ Adobe Canada Services Corporation ซึ่งเป็นบริษัทของแคนาดา ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเราภายใต้ข้อกำหนดเพิ่มเติมเหล่านี้จะเป็นความสัมพันธ์ของผู้รับจ้างอิสระ เพื่อวัตถุประสงค์ในการอธิบายให้ชัดเจน เราไม่ได้เป็นกิจการร่วมค้า หุ้นส่วน ตัวการและตัวแทน หรือนายจ้างและลูกจ้าง ไม่มีสิ่งใดในข้อกำหนดเพิ่มเติมเหล่านี้ที่มีจุดมุ่งหมายในการมอบหรือจะมอบสิทธิ ผลประโยชน์ หรือการแก้ไขเยียวยาไม่ว่าในลักษณะใดก็ตามให้กับบุคคลภายนอกหรือนิติบุคคลใดๆ

9.2 ข้อจำกัดความรับผิดชอบ เราขอปฏิเสธความรับผิดชอบใดๆ โดยชัดแจ้งจากข้อมูล คำติชม เนื้อหา หรือการตอบคำถามที่เราหรือตัวแทนของเราให้ ซึ่งทั้งหมดนี้จะให้ไว้ตามมารยาทเท่านั้นและไม่ได้แก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดเหล่านี้หรือถือเป็นคำแนะนำทางกฎหมาย โดยไม่มีข้อจำกัดใดๆ เราไม่ได้รับรองหรือรับประกันว่าคุณหรือบุคคลอื่นใดอาจหรือจะได้รับการชำระเงินหรือรายได้ไม่ว่าในระดับใดโดยอยู่ภายใต้หรือเกิดขึ้นจากข้อกำหนดเพิ่มเติมเหล่านี้

9.3 การสื่อสาร คุณยอมรับว่า Adobe สามารถติดต่อคุณทางอีเมลหรือวิธีการอื่นๆ เพื่อสื่อสารกับคุณเกี่ยวกับความต้องการเนื้อหาของ Adobe และวิธีการที่มีประสิทธิภาพสำหรับเราในการทำงานร่วมกัน